

การโฆษณาชวนเชื่อด้วยใบรับรองคุณภาพสินค้า

ปัจจุบันผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมพยายามโฆษณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ตนประคิดขู้ขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ใช้เกิดความนิยมเชื่อถือ หรือให้ผู้ซื้อและผู้ใช้มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน และเพื่อแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิต อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อมีมากมาย ผู้ที่หลงเชื่อในคำโฆษณาสินค้าบางรายการ เมื่อซื้อสินค้าไปใช้แล้วอาจได้รับอันตรายและบางรายอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ในวงการค้า การโฆษณานับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ปีหนึ่ง ๆ ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมและบริษัทห้างร้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นเงินจำนวนมิใช่น้อย การโฆษณาสินค้านั้นนอกจากจะต้องพยายามชักจูงให้ผู้ซื้อและผู้ใช้เกิดความสนใจในรูปสี กลิ่น รส แล้ว ยังต้องอาศัยคำโฆษณาซึ่งเมื่อฟังหรืออ่านแล้วทำให้เกิดศรัทธาอีกด้วย

กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มจะพัฒนาในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้เอง ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมพยายามจะผลิตสินค้าของตนให้มีคุณภาพดีทัดเทียมของต่างประเทศ เพื่อชักจูงให้เกิดความนิยมใช้ของที่ผลิตในประเทศแทนการใช้ของต่างประเทศ ในการนี้จำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมและแน่นอน นอกจากนั้นจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำกรวิเคราะห์ตรวจสอบว่าสินค้านั้นหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพหรือไม่ และหน่วยงานนั้นก็จะต้องเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือด้วย

กรมวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลางของรัฐ ให้บริการด้านวิเคราะห์ทดสอบและดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพสินค้าที่ทำในประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ในขณะนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังเป็นเพียงกองหนึ่งในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐกิจ กรมวิทยาศาสตร์เป็นผู้ทำการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสินค้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตแล้วนำส่งกรมวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์รับมอบงานนี้จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาดำเนินการเองโดยตลอดแล้ว

วัตถุประสงค์ของการให้การรับรองคุณภาพสินค้าก็เพื่อให้ประชาชนนิยมใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ทำในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อส่งเสริมให้โรงงานหรือบริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับสินค้าที่ยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพให้มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพเพื่อผู้ใช้จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัย

สินค้าใดที่กรมวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ทดสอบแล้วเห็นว่า มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์เลือกหรือกำหนดขึ้นแล้วแต่ความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการออกใบรับรองคุณภาพแล้ว กรมวิทยาศาสตร์จะออกใบรับรองคุณภาพให้ ใบรับรองคุณภาพมีอายุการใช้ตามเวลาที่ระบุไว้ ปัจจุบันมีอายุการใช้ได้ ๓ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองคุณภาพให้เป็นต้นไป ในช่วงระยะเวลาที่ใบรับรองคุณภาพยังใช้ได้ กรมวิทยาศาสตร์จะติดตามการควบคุมคุณภาพสินค้าของโรงงานด้วย โดยประสงค์ให้โรงงานควบคุมคุณภาพให้ดีอยู่เสมอ

สินค้าใดที่ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้ว และมีคุณภาพเชื่อถือได้ ย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของผู้ผลิต และควรถือเป็นเกียรติ

ที่จะต้องรักษาระดับคุณภาพสินค้าของตนไว้ตลอดไป ฝ่ายผู้ใช้ก็เกิดความภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมักจะใช้ใบรับรองคุณภาพสินค้าของกรมวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการโฆษณาขายสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพียงแห่งเดียว และเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปในฐานะหน่วยปฏิบัติการกลางของรัฐดังกล่าวแล้ว แต่การใช้ใบรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อการโฆษณานั้น บางรายมิได้กระทำโดยสุจริตใจ มักจะพบเสมอว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้ใบรับรองคุณภาพสินค้าที่หมดอายุแล้ว โฆษณาให้ผู้ซื้อและผู้ใช้หลงผิดว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ กรมวิทยาศาสตร์ยังรับรองคุณภาพอยู่ ทั้ง ๆ ที่อายุการใช้ใบรับรอง ฯ ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดแล้วว่าหมดอายุเมื่อใด ผู้ใช้สินค้าก็มีได้สนใจว่าตนกำลังถูกหลอกให้หลงเชื่อ ให้เข้าใจว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณภาพดีตามการ

รับรอง สินค้าบางชนิดหากทำคุณภาพให้ต่ำลงแล้ว อาจเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้สินค้านั้น ๆ ด้วย

กรมวิทยาศาสตร์จึงใคร่ขอเตือนผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าให้พึงสังวรในเรื่องนี้ และให้ความสนใจในคำโฆษณา แล้วใช้วิจารณญาณตัดสินว่าควรจะใช้สินค้านั้น ๆ ด้วยความเชื่อในคำโฆษณาหรือไม่ และใคร่ขอความร่วมมือ หากผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้ารายใดพบคำโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างใช้ใบรับรองคุณภาพสินค้าของกรมวิทยาศาสตร์ที่หมดอายุแล้ว เป็นเครื่องมือให้ผู้ซื้อและผู้ใช้เกิดความนิยมหลงเชื่อ ในคุณภาพแล้ว ขอให้โปรดแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์ทราบด้วย เพื่อจะได้แก้ไขและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรมด้วย



กะทิผง (ต่อจากหน้า ๒)

ลักษณะรสกลิ่นเหมือนกะทิสด ได้ทำทดลองใช้ทำอาหารทั้งคาวและหวาน ปรากฏว่าใช้ได้เช่นเดียวกับกะทิสด

การเก็บกะทิผงนี้ต้องเก็บในภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้ เช่น ถุงลามิเนต ครอบงีบปิดผนึก ดูดอากาศออกทำให้สภาพภายในเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากการเติมออกซิเจนที่หลงเหลือในภาชนะ

กะทิผงจัดว่าเป็นอาหารที่ให้ความสะดวกอย่างหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง ที่ได้พัฒนากันในสมัยนี้ ซึ่งเรียกกันว่าอาหารสะดวก (convenient food) หมายถึง

ถึงอาหารที่ง่ายต่อการเตรียม ได้ผ่านการลดน้ำหนักและปริมาณลง เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจคือการลดต้นทุนในด้านการขนส่ง การเก็บ การวางขาย และจะต้องมีคุณภาพคงที่ในระยะการเก็บถนอม นอกจากนี้ผลิตผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมนี้ ก็คือกากมะพร้าวที่กินแล้ว อาจนำไปทำผลิตภัณฑ์อาหารอื่นหรืออาหารสัตว์ได้ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของโรงงานอีกด้านหนึ่ง และเป็นการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบได้อย่างเต็มที่

